

TIẾP TỤC NẮM BẮT TÌNH HÌNH...

(Tiếp theo trang 1)



UBND tỉnh Thái Bình trong tháng 7 vừa qua đã cử đoàn công tác gồm 60 bác sĩ, điều dưỡng, 350 giảng viên, sinh viên y tình nguyện hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19; đồng thời, đã có thư thăm hỏi gửi Hội đồng hương Thái Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nguồn động viên tinh thần sâu sắc từ quê hương dành cho người dân Thái Bình đang sinh sống, học tập, công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo thông tin từ đại diện các hội đồng hương, khó khăn nhất hiện nay là những người dân Thái Bình đang là lao động tự do, bị mất việc làm, không có nguồn thu nhập, thực sự cần được giúp đỡ. Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, qua rà soát ban đầu, trong số trên 10.000 người Thái Bình đang sinh sống, học tập, công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh hầu hết đang gặp khó khăn do dịch bệnh, trong đó có hơn 70 người mắc Covid-19. Thời gian qua, Hội đồng hương Thái Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có sự hỗ trợ kịp thời cho 300 gia đình người dân Thái Bình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi gia

đình 10kg gạo. Nhiều hội đồng hương Thái Bình tại các tỉnh, thành phố khác trong cả nước cũng đã có sự chia sẻ qua việc ủng hộ thực phẩm đối với những người dân Thái Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh. Để giúp đỡ bà con trong giai đoạn hiện nay, Hội đồng hương Thái Bình đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Để thực hiện nhiệm vụ này, Hội sẽ lên danh sách cụ thể, cam kết chuyển mọi hàng hóa hỗ trợ đến tận tay những người cần giúp đỡ. Bên cạnh đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 20 học sinh học tại Thái Bình, dịp nghỉ hè vừa qua đã vào Thành phố Hồ Chí Minh cùng bố mẹ, nay chưa trở về tỉnh, các gia đình mong muốn UBND tỉnh có sự hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện cho các cháu sớm trở về tỉnh để bảo đảm việc học tập khi năm học mới đã đến gần. Hội cũng đã tích cực động viên những người dân Thái Bình đang sinh sống, công tác tại đây không trở về tỉnh trong thời điểm này, tránh lây lan dịch bệnh. Tại Đắk Lắk, theo thống kê ban đầu của Hội đồng hương

Thái Bình tại đây, có một số ít gia đình gặp khó khăn cần giúp đỡ trong giai đoạn hiện nay. Theo thông tin từ Hội đồng hương Thái Bình tại Hà Nội, người dân Thái Bình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cơ bản đã nhận được sự hỗ trợ của chính quyền sở tại. Vì vậy, Hội mong muốn sự hỗ trợ của tỉnh dành cho các địa phương khó khăn hơn. Hội cũng đề xuất tặng quà cho các học sinh khó khăn, có thành tích cao trong học tập trước thêm năm học mới để góp phần thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài tại quê hương.

Hỗ trợ Hội đồng hương Thái Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đắk Lắk; tiếp tục rà soát các trường hợp khó khăn tại các địa phương khác để có hỗ trợ phù hợp

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh trân trọng gửi lời chúc sức khỏe, bình an tới người dân Thái Bình hiện đang sinh sống, học tập, công tác tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, mong bà con đang sống xa quê

hương vững bước vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn bà con Thái Bình kiên định, kiên trì cùng cấp ủy, chính quyền sở tại thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước, của địa phương trong công tác phòng, chống dịch, yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm, nỗ lực của Đảng, Nhà nước, của các cấp, các ngành trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn hội đồng hương Thái Bình tại các tỉnh, thành phố trong thời gian qua đã có sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời tới bà con Thái Bình đang gặp khó khăn đồng thời khẳng định tỉnh sẽ hỗ trợ Hội đồng hương Thái Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh 1 tỷ đồng, Hội đồng hương Thái Bình tại tỉnh Đắk Lắk 100 triệu đồng. Hội đồng hương tại 2 địa phương này sẽ thay mặt tỉnh chuyển hỗ trợ trực tiếp đến những người đang gặp khó khăn, đồng thời

tiếp tục nắm bắt thông tin, rà soát những trường hợp cần sự hỗ trợ để phân hỗ với tỉnh, tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, dựa trên tình hình thực tế để có hỗ trợ phù hợp, trong đó ưu tiên hỗ trợ những gia đình nghèo trong khu vực phong tỏa, những người mất việc làm, những người thực sự khó khăn. Cùng với Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, tại Hà Nội cũng có nhiều lao động tự do mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Hội đồng hương Thái Bình tại Hà Nội tiếp tục rà soát, nếu còn người đang gặp khó khăn kịp thời thông tin với tỉnh để tỉnh có hỗ trợ phù hợp. Thời gian tới, tỉnh Thái Bình sẽ tích cực kết nối với hội đồng hương Thái Bình tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt tại những địa phương đang gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh để nắm bắt tình hình người dân Thái Bình, từ đó có sự động viên, hỗ trợ phù hợp, góp phần giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Với điều kiện thực tế hiện nay, nếu dịch Covid-19 lây lan, bùng phát trên địa bàn tỉnh Thái Bình, tỉnh sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong công tác ứng phó, dập dịch. Vì vậy, để bảo vệ an toàn sức khỏe và tính mạng của gần 2 triệu người dân trong tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn mỗi người dân Thái Bình dù đang sinh sống, học tập, công tác trong tỉnh hay ngoài tỉnh luôn hướng về quê hương bằng tình cảm và trách nhiệm cao nhất, đồng tình, ủng hộ và tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo và các biện pháp phòng, chống dịch mà tỉnh đang nỗ lực thực hiện nhằm sớm cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường, tập trung phát triển kinh tế - xã hội.

GIẢI NGÂN HƠN 169 TỶ ĐỒNG...

(Tiếp theo trang 1)

để nghị vay vốn của 308 người sử dụng lao động (NSDLĐ) với số tiền 174,6 tỷ đồng, trong đó có 233 NSDLĐ vay vốn để trả lương ngừng việc với số tiền 54,9 tỷ đồng và 75 NSDLĐ vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất với số tiền gần 119,7 tỷ đồng. Trên cơ sở các hồ sơ đề nghị vay vốn, ngân hàng CSXH chi nhánh các tỉnh, thành phố đã rà soát và phê duyệt cho vay 276 NSDLĐ với số tiền 170,7 tỷ đồng, trong đó có 203 NSDLĐ vay vốn để trả lương ngừng việc với số tiền 51,2 tỷ đồng và 73 NSDLĐ vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất với số tiền 119,4 tỷ đồng. Đến nay cả nước đã có 51 ngân hàng CSXH chi nhánh các tỉnh, thành phố với 143 phòng giao dịch cấp huyện đã thực hiện giải ngân cho 267 NSDLĐ vay vốn với số tiền hơn 169 tỷ đồng, trong đó có 194 NSDLĐ vay vốn để trả lương ngừng việc với số tiền 50 tỷ đồng và 73 NSDLĐ vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất với số tiền 119,4 tỷ đồng. Tại Thái Bình, đến nay Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã thực hiện giải ngân cho 3 NSDLĐ vay vốn để trả lương ngừng việc với số tiền gần 590 triệu đồng.

Thời gian tới, Ngân hàng CSXH đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chính sách để mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn tiếp cận được với vốn vay ưu đãi của Chính phủ một cách nhanh chóng, thuận lợi và hiệu quả nhất; tiếp tục chỉ đạo ngân hàng CSXH chi nhánh các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với ủy ban MTTQ, liên đoàn lao động, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, bảo hiểm xã hội cùng cấp để tuyên truyền, phổ biến và nắm bắt nhu cầu vay vốn của NSDLĐ trên địa bàn, trên cơ sở đó hướng dẫn NSDLĐ đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ vay vốn bảo đảm đúng thời gian quy định; chủ động nắm bắt tình hình triển khai thực hiện của các địa phương, kịp thời báo cáo các bộ, ngành liên quan tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện...

TOÀN DÂN THAM GIA... (Tiếp theo trang 1)

việc đã ký cam kết phòng, chống dịch Covid-19, khai báo y tế khi có người thân ở nơi khác trở về địa phương. Nhằm tránh tình trạng một số trường hợp về từ vùng dịch lách quy định xin giấy xét nghiệm Covid-19 và dùng phương tiện cá nhân của các tỉnh khác không bị phong tỏa để vào địa bàn huyện.

MẠNH THẮNG

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 17/8

Trên thế giới, theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 17/8, số người nhiễm Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 208,8 triệu người, trong đó hơn 4,38 triệu người đã tử vong.

Tại Việt Nam, trong ngày 17/8, cả nước ghi nhận thêm 9.605 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 9.595 ca trong nước và 10 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam hiện đã ghi nhận 293.301 ca nhiễm Covid-19.

Tính đến ngày 17/8, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện tiêm gần 15,3 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Trong ngày, cả nước có thêm 4.331 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện 111.308/293.301 bệnh nhân đã được điều trị khỏi.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến ngày 17/8 là hơn 6.470 ca.

Tại Thái Bình, đêm ngày 16/8 ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới từ Thành phố Hồ Chí Minh về ngày 4/8 và đã được cách ly ngay tại huyện Tiên Hải. Hiện bệnh nhân đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cách ly, điều trị.

Tính đến 18 giờ 30 phút ngày 17/8, toàn tỉnh có 86 trường hợp F1 và 238 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 876 mẫu, trong đó 1 mẫu của bệnh nhân nhiễm mới đã được công bố; 50 mẫu của các trường hợp F1, 47 mẫu của trường hợp F2 và 778 mẫu của các trường hợp nguy cơ, trường hợp sàng lọc khác đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Tổng số trường hợp nguy cơ đi về từ Hà Nội, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực có dịch khác từ ngày 1/8 đến nay là 2.068 trường hợp, trong đó đã lấy mẫu xét nghiệm 2.005 trường hợp.

Số bệnh nhân nhiễm Covid-19, nghi nhiễm đang cách ly, điều trị, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế là 48 bệnh nhân.

Số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 1.054 trường hợp, trong đó 1.047 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 7 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.

Người dân có thể truy cập vào trang thông tin điện tử: <http://cdcthaibinh.vn/> của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hoặc <https://soyte.thaibinh.gov.vn/> của Sở Y tế Thái Bình để tìm hiểu danh sách cập nhật các ổ dịch, vùng dịch, địa phương có dịch trên cả nước.

HOÀNG LANH

Khánh thành và bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo

Sáng ngày 17/8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Kiến Xương tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình thương cho gia đình chị Phạm Thị Thân ở thôn Chi Lăng, xã Quang Minh.

Chị Phạm Thị Thân thuộc diện hộ nghèo nuôi hai con nhỏ và mẹ già 85 tuổi bị liệt. Nhiều năm nay, gia đình chị sống trong ngôi nhà cấp 4 đã dột nát và không có khả năng xây nhà mới. Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã hỗ trợ 30 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ huyện Kiến Xương hỗ trợ 20 triệu đồng, đồng thời phối hợp cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã Quang Minh cùng người thân, đồng họ chung tay góp sức ủng hộ xây dựng nhà tình thương cho gia đình chị Thân. Sau thời gian thi công, ngôi nhà được hoàn thành với diện tích sử dụng 50m², tổng kinh phí xây dựng 161 triệu đồng.

Tại buổi khánh thành và bàn giao nhà, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của huyện Kiến Xương đã hỗ trợ gia đình tiền mặt và quà với trị giá 10 triệu đồng; UBND và các ban, ngành, đoàn thể xã Quang Minh cũng trao tặng các phần quà có ý nghĩa giúp gia đình chị Thân vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống.

THANH HUỖN (Đài TTTT Kiến Xương)

KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại khu cách ly tập trung số 1, huyện Kiến Xương.

huyện Kiến Xương đã tổ chức họp khẩn, tiến hành phun khử khuẩn tại nhà các bệnh nhân và khu vực các bệnh nhân đã từng đến; chuyển 2 bệnh nhân lên điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; chỉ đạo ban điều hành khu cách ly tập trung số 1 điều tra truy vết các trường hợp F1, F2... Qua rà soát, tính đến 9 giờ ngày 16/8, lực lượng chức năng đã truy vết 10 trường hợp F1, 60 trường hợp F2; đồng thời lấy mẫu các trường hợp F1, F2 và 81 người đang cách ly tập trung. Tất cả các mẫu đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Kiến Xương và kiểm tra thực tế khu cách ly tập trung số 1, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đánh giá cao sự chủ động, vào cuộc

quyết liệt của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Kiến Xương. Hiện nay, nguy cơ lây nhiễm Covid-19 từ các lái xe chở các mặt hàng thiết yếu vào tỉnh rất cao. Chính vì thế, huyện cần tăng cường hơn nữa các biện pháp để kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hàng hóa, không được chủ quan, lơ là. Đối với khu cách ly tập trung số 1 do không có công trình phụ khép kín nên phải thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo đối với những người trong khu cách ly để họ chủ động, tự giác thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Ban điều hành khu cách ly tập trung số 1 cần tăng cường giám sát những người trong khu cách ly. Trên cơ sở phân tích yêu tố dịch tễ, tăng số lần xét nghiệm những trường hợp nguy cơ, tuyệt đối không để lây nhiễm từ phát và lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Đối với các doanh nghiệp trên địa bàn

cần chủ động các phương án, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống của tình hình dịch bệnh theo phương châm "4 tại chỗ".

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cũng yêu cầu huyện Kiến Xương tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch. Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục, bảo đảm điều kiện an toàn khi học sinh đi học trở lại.

THU HOÀI



Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo công tác quản lý người trong các khu cách ly tập trung.

* Sáng ngày 17/8, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu cách ly tập trung đặt tại các trường mầm non trên địa bàn huyện Tiên Hải. Ứng phó với dịch Covid-19, ngoài 2 khu cách ly tập trung đặt tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Đại đội 4 dân quân giải, huyện Tiên Hải đã đưa vào hoạt động thêm 7 khu cách ly tập trung đặt tại các trường mầm non. Đến ngày 17/8, huyện còn 321 người đang thực hiện cách ly tập trung.

Kiểm tra tại khu cách ly tập trung đặt tại các trường mầm non trên địa bàn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực, cách làm sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở, góp

phần khống chế dịch bệnh, không để xảy ra lây nhiễm chéo trong các khu cách ly cũng như không để lây lan ra cộng đồng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong cả nước, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phát huy hơn nữa vai trò của các tổ tự quản, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc phát hiện người từ tỉnh ngoài trở về địa phương, nhất là những người đi theo nhóm nhỏ. Các trường mầm non đã hết người cách ly tập trung cần tổ chức tổng vệ sinh, phun khử khuẩn nhiều lần, chuẩn bị tốt các điều kiện để chuẩn bị đón học sinh vào năm học 2021 - 2022, bảo đảm an toàn, đúng thời gian quy định và phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

ĐỖ HÀ (Đài TTTT Tiên Hải)

Xử lý 14 trường hợp đưa thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình dịch Covid-19

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, từ tháng 7/2021 đến nay, qua rà soát các thông tin trên mạng xã hội, Sở đã phát hiện 14 trường hợp đưa

thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình dịch Covid-19. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định xử phạt 3 trường hợp với tổng số

tiền 22,5 triệu đồng. Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông đã chuyển và tiếp nhận hồ sơ 11 trường hợp đưa thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình dịch Covid-19, trong đó chuyển UBND huyện Thái Thụy, Đông Hưng xem xét xử lý 2 trường hợp; chuyển công an các cấp xử lý 5 trường hợp; chuyển Sở

Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An xem xét xử lý 1 trường hợp; chuyển Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh xem xét xử lý 1 trường hợp; chuyển Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội xem xét xử lý 1 trường hợp; tiếp nhận từ Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội xem

xét xử lý 1 trường hợp. Thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và các lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp đưa tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19.

NGUYỄN CƯỜNG